

*Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!*

*Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00', sáng thứ Tư, ngày 15/11/2023*

\*\*\*\*\*

## **PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIA NGÔN LỤC**

### **Phần 3 Chương 7**

### **NÓI RÕ GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ**

#### **(BÀI 27)**

Bài học hôm qua, Hòa Thượng nhắc, nếu chúng ta không có chánh tri, chánh kiến thì chúng ta nhất định sẽ gặp chướng ngại. Chúng ta muốn có chánh tri, chánh kiến thì chúng ta phải dựa vào giáo dục của Phật Đà. Trong ngàn vạn người chỉ có một người vừa sinh ra đã có chánh tri, chánh kiến, người này chính là hoá thân của Phật Bồ Tát. Chúng ta là phàm phu tập khí, phiền não của chúng ta đã kết tập từ vô lượng kiếp nên những nhận biết của chúng ta đều sai lầm.

Hòa Thượng nói: ***“Phật pháp nói một cách viên mãn, thấu triệt, chúng ta phải tu học vô lượng kiếp mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn, từ sơ phát tâm thẳng đến quả vị Phật. Sau khi đạt được quả vị Phật, chúng ta sẽ có đầy đủ năng lực phục vụ, giúp đỡ chúng sanh”***. Chúng ta học Phật không phải thành tựu cho chính mình. Nếu người nào có suy nghĩ, học Phật là để thành tựu cho chính mình thì người đó vĩnh viễn không thể có thành tựu. Chúng ta muốn chứng được quả vị trong nhà Phật thì chúng ta phải xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.

Hòa Thượng nói: ***“Mục đích của việc học chính là phục vụ chúng sanh, phục vụ đại chúng, từ phạm vi nhỏ mở rộng ra phạm vi rộng lớn. Trước tiên chúng ta phục vụ gia đình, dòng tộc, làng xóm, sau đó mở rộng ra đến phục vụ quốc gia và tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta không có sự học dưỡng thì chúng ta không thể làm được điều này”***. “*Học dưỡng*” là học tập và nuôi dưỡng, dưỡng thành. Chúng ta học mà chúng ta không làm thì chúng ta chỉ mang đến chướng ngại, tai ương cho người.

Người xưa nói: ***“Học chí ở Thánh Hiền”***. Người xưa học với mục tiêu trở thành Thánh Hiền. Người ngày nay học để có được bằng cấp và có được công việc thu nhập cao. Mục tiêu của người học Phật là để thoát khỏi sinh tử. Đây là kết quả viên mãn, rốt ráo nhất. Chúng ta làm vì chúng sanh, không có ***“cái ta”*** thì chúng ta nhất định sẽ không có chướng ngại. Có người hỏi Hòa Thượng, trong quá trình Ngài giảng Kinh, nói pháp, làm lợi ích chúng sanh, Ngài có gặp chướng ngại nào không. Hòa Thượng suy nghĩ trong thời gian ngắn và nói: ***“Tôi hoàn toàn không có chướng ngại!”***. Nhiều năm qua, những việc làm của chúng ta cũng đã chứng thực sự dạy bảo của Hòa Thượng

là đúng đắn. Chúng ta làm tất cả mọi việc là để phục vụ người nên mọi việc đều diễn ra một cách tốt đẹp.

Hằng năm, các sư Thầy và các Phật tử đều mong chúng ta về tổ chức ngày “*Lễ Vía Phật A Di Đà*” ở tỉnh Vĩnh Long vì chúng ta luôn mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Chúng ta thật làm thì nơi nào cũng hoan nghênh chúng ta. Chúng ta có chướng ngại là do chướng ngại ở nơi chính chúng ta. Chúng ta không có ý niệm “*tự tư tự lợi*”, “*danh vọng lợi dưỡng*” hay nói rõ hơn là chúng ta có “*cái ta*”, “*cái của ta*” thì chúng ta nhất định có chướng ngại.

Chiều hôm qua, chúng tôi ngắt rất nhiều rau để mang tặng mọi người. Hai vườn rau của chúng ta đều có người tặng điện 3 pha để chúng ta sử dụng, khi nhà các cụ có chuối, mít chín thì các cụ đều mang tặng chúng ta. Chúng ta luôn sẵn lòng, không nề hà khó khăn mang sự tốt đẹp cho người thì mọi người luôn hoan nghênh chúng ta. Chướng ngại chính là từ ở nơi chính mình! Chúng ta vận dụng tâm từ bi của nhà Phật thì chúng ta đến bất cứ nơi đâu cũng không có chướng ngại! Hòa Thượng từng nói: “***Bố thí pháp là chúng ta làm ra tấm gương thật tốt để mọi người sinh tâm ngưỡng mộ, từ đó họ tự tìm đến học tập***”. Chúng ta chỉ ngồi nói mà chúng ta không làm thì mọi người sẽ không tin chúng ta.

Hòa Thượng nói: “***Nếu chúng ta không có sự học dưỡng tốt đẹp thì chúng ta cho rằng chúng ta đang vì người phục vụ nhưng thật ra chúng ta đang tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta sẽ mang đến tai nạn cho quốc gia, thế giới***”. Trước đây, khi chúng ta đến tổ chức sự kiện ở một nơi mọi người rất cần trọng nhưng sau khi chúng ta đã làm thành công thì họ đều hoan nghênh chúng ta. Tâm của Phật là từ bi, yêu thương, tha thứ, tinh thần của Chúa là thần ái thế nhân, tình yêu rộng lớn, chúng ta làm tốt lời dạy của Chúa, của Phật thì chúng ta sẽ làm lợi ích cho chúng sanh.

Hòa Thượng nói: “***Ngày nay, nếu chúng ta muốn xã hội phồn vinh, mọi người có đời sống hạnh phúc mỹ mãn thì chúng ta phải nương vào giáo dục của Thánh Hiền, giáo dục của Phật Bồ Tát. Giáo dục của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát là giáo học trí tuệ, được lưu xuất từ tâm thanh tịnh***”.

Hòa Thượng nói: “***Mục tiêu giáo dục của nhà Nho, thứ nhất là nói rõ mối quan hệ giữa người và người, thứ hai, nói rõ mối quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, thứ ba là nói rõ mối quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Giáo dục của nhà Phật cũng có ba mục tiêu, thứ nhất là chuyển ác thành thiện, thứ hai là chuyển mê thành ngộ, thứ ba là chuyển phàm thành Thánh. Gia đình, học đường, xã hội không thể rời xa những hình thức giáo dục này, nếu không xem trọng những hình thức giáo dục này thì chúng sanh nhất định sẽ có kiếp nạn***”. Mối quan hệ giữa người với người là làm tốt “*tam cương ngũ thường*”. Nếu con người không xem trọng quan hệ ngũ luân thì xã hội sẽ động loạn. Trong mối quan hệ giữa con người với tự

nhiên, ngày nay, con người tàn phá thiên nhiên nên con người đang phải gánh chịu thiên tai nặng nề.

Nhiều người cho rằng, nếu chúng ta chỉ tặng cho mọi người thì chúng ta sẽ hết. Chúng ta thật làm thì cỏ cây cũng dường như cảm thông với chúng ta, mấy ngày hôm nay, tôi tích cực cắt rau để tặng, chúng ta càng tặng cho thì rau càng phát triển xanh tốt. Hôm trước, có người hỏi tôi, anh làm đậu sạch ngày thì để bán, ngày khác thì để tặng có được không. Sau đó, anh nói với tôi, khi anh làm đậu để tặng, anh cảm thấy rất vui, khi anh bán đậu thì anh phải năn nỉ mọi người mua. Chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui chân thật. Khi tâm chúng ta được khai thông thì phước lành cũng sẽ tràn về. Ở Sóc Trăng, có một số người mở siêu thị 0 đồng, rất nhiều người ủng hộ gạo, rau, dầu, đường và có hàng nghìn người đến nhận. Càng nhiều người đến nhận thì đồ tặng càng được chuyển đến nhiều.

Hòa Thượng nói: “**Giáo dục học đường, giáo dục gia đình, giáo dục xã hội không thể rời giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thánh Hiền nếu rời khỏi thì chắc chắn sẽ có động loạn**”. Tinh thần của nhà Phật là luôn vì người lo nghĩ, không vì mình. Con người bị tập khí xấu ác sai sử nên họ luôn mâu thuẫn, cạnh tranh với nhau để giành lợi. Nếu con người biết nhường nhịn, bình đẳng cùng sống, cùng tồn tại thì xã hội sẽ tốt đẹp. Người xưa sáng lập ra các tôn giáo đều với mục đích để giúp mọi người có cuộc sống hạnh phúc. Phật nói về lòng đại từ bi, Chúa nói về lòng nhân ái với người, Thánh A-la nói về tình yêu thương với tất cả muôn loài. Chúng ta muốn hoá giải kiếp nạn ở thế gian thì chúng ta không thể rời xa giáo dục của nhà Phật, của Thánh Hiền.

Hòa Thượng nói: “**Nếu chúng ta không được học dưỡng những hình thức giáo dục tốt đẹp thì chúng ta tưởng chúng ta đang tạo phước nhưng chúng ta chỉ đang tạo nghiệp**”. Chúng ta phản tỉnh, chúng ta đang tạo phước cho thế gian hay chúng ta đang tạo nghiệp? Khi chúng ta làm việc mà chúng ta “*tự tư tự lợi*”, “*danh vọng lợi dưỡng*” thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo nghiệp. Hòa Thượng nói: “**Chúng ta làm việc mà chúng ta có phiền não, có chướng ngại thì chắc chắn là chúng ta đang tạo nghiệp**”. Chúng ta làm việc mà chúng ta không có chướng ngại, phiền não thì đó là chúng ta đang tạo phước.

Khi chúng ta làm việc có chướng ngại, người khác làm việc không có chướng ngại, chúng ta thường tự hỏi Phật Bồ Tát, thần hộ pháp có đang thiên vị hay không? Người xưa nói: “**Hành hữu bất đắc phản cầu tri kỷ**”. Việc không thành thì phải xem lại chính mình. Nhà Phật dạy: “**Chỉ thành cảm thông**”. Tổ Ấn Quang nói: “**Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp. Kiệt thành tự khả chuyển phạm tâm**”. Tâm chúng ta chân thành đến mức cao nhất thì chúng ta nhất định sẽ chuyển được tâm phạm. Chúng ta làm theo lời dạy của các Ngài thì mọi việc đều sẽ hanh thông, không có chướng ngại. Cả đời Hòa Thượng đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Chúng ta làm theo Hòa Thượng thì mọi việc chúng ta làm đều sẽ hanh thông. Chúng ta tặng quà cho mọi người hoàn

toàn không có mong cầu thì mọi việc không thể không tốt! Ở thế gian, mọi người muốn học được nghề làm đậu thì họ sẽ phải trả rất nhiều tiền. Chúng ta dạy mọi người cách làm đậu sạch, quy trình trồng rau sạch hoàn toàn miễn phí. Nếu chúng ta không được tiếp nhận học vấn tốt đẹp thì những việc làm của chúng ta sẽ đều tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta sẽ mang đến nhiều tai nạn cho thế giới.

Nhà Nho dạy chúng ta cách ứng xử trong mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với đại tự nhiên và với thiên địa quý thần. Nhà Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh. Nhà Phật dạy chúng ta viên mãn, rõ ràng hơn nhà Nho. Chúng ta có những mối quan hệ tốt thì chúng ta vẫn bị ràng buộc trong những mối quan hệ, không thể thoát ra. Phật dạy chúng ta phải vượt thoát ra khỏi những mối quan hệ. Chúng ta nương vào giáo dục của nhà Phật, giáo dục của Thánh Hiền thì chúng ta mới có thể vượt qua những kiếp nạn như thiên tai, bão lũ. Ngày nay, rừng đầu nguồn bị chặt phá nên ở thượng nguồn đất đai bị sạt lở, hạ nguồn thì xảy ra lũ lụt. Đây là do con người không biết đối đãi với hoàn cảnh tự nhiên. Môi trường tự nhiên bị xâm hại nên thiên nhiên không thể che chở cho chúng ta!

\*\*\*\*\*

### ***Nam Mô A Di Đà Phật***

*Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!*

*Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!*